



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ Portfolio ระหว่างวันที่ ๓-๙ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
๒. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม (ผลงานระดับเขต หรือประเทศ)
๓. โครงการช่างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ช่างเผือก สบช.)

สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
สถานที่สัมภาษณ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)

เขตสุขภาพที่ ๒

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒๙ คน

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๕ คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ญาณิศา	แสงแก้ว	NULL	NULL	พิษณุโลก
2	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นรมน	ธนสิริพงษ์	NULL	NULL	พิษณุโลก
3	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	บุษกรรินทร์	คำอินทร์	NULL	NULL	พิษณุโลก
4	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พลอยวีย์	พันธ์หลัก	NULL	NULL	พิษณุโลก
5	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วิมลวรรณ	หุนห้อง	NULL	NULL	พิษณุโลก
6	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อริสา	บางไธสง	NULL	NULL	พิษณุโลก
7	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กนกพร	พึ่งตน	เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ	พิษณุโลก	พิษณุโลก
8	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จุฑารัตน์	มีแสง	จ่านกร้อง	พิษณุโลก	พิษณุโลก
9	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ขวัญญา	รอดกระต่าย	นครไทย	พิษณุโลก	พิษณุโลก
10	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชนากานต์	บุญใส	พรหมพิรามวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
11	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชลธิดา	บึงคูหลวง	ชาติตระการวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
12	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชอชมพู่	วัฒนกุลชัย	เฉลิมขวัญสตรี	พิษณุโลก	พิษณุโลก
13	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	บุติมา	รอดพ่าย	ชาติตระการวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
14	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชัชฌิมพร	แก้วกำพล	ชาติตระการวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
15	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณาดาชา	กรุณาดวงจิตร์	พุทธชินราชพิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านาหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
16	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปริญญช	จันทะคุณ	ชาติตระการวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
17	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรกรัตน์	ปลาสร้อย	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
18	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรธวสา	สุขขัง	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
19	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	มนัสนันท์	บุญทา	เฉลิมขวัญสตรี	พิษณุโลก	พิษณุโลก
20	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	รัตนาวลี	เนวกรุ่งเกา	พรหมพิรามวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
21	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วันชพร	ผลรุ่ง	จ่านกร้อง	พิษณุโลก	พิษณุโลก
22	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วันชพร	นาคหยวก	เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ	พิษณุโลก	พิษณุโลก
23	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วันชพร	นาคหยวก	เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ	พิษณุโลก	พิษณุโลก
24	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วริศรา	เรืองเศรษฐกิจ	เฉลิมขวัญสตรี	พิษณุโลก	พิษณุโลก
25	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศศิภา	ดะสา	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
26	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุธินันท์	จันทรรนา	พรหมพิรามวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
27	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อติกานต์	มณีศรีวงศ์กุล	เนินมะปรางศึกษาวิทยา	พิษณุโลก	พิษณุโลก
28	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อริสา	ยีนยาว	เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ	พิษณุโลก	พิษณุโลก
29	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	อาณัฐ	พึ้งพึ้ง	พิษณุโลกพิทยาคม	พิษณุโลก	พิษณุโลก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านาหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กุลธิดา	กุลขันธ์	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
2	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กุลวรา	มีโชค	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
3	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นภกานต์	สืบศักดิ์วงศ์	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
4	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปัสสิตา	โนอิน	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
5	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ภัตราภรณ์	เรืองชัย	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
6	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศศิพิมพ์	จันทร์ศรี	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
7	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	อำนาจ	คำพรัตน์	NULL	NULL	เพชรบูรณ์
8	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กนกวรรณ	ไพฑูริย์	วิทยานุกูลนารี	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
9	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กัญญารัตน์	คำแดง	เมืองрадวิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
10	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จิรัฐติกา	บุญย์	ศรีเทพประชาสรรค์	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
11	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จิราพร	นงศา	หล่มสักวิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
12	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชลลดา	ว่องวิภา	ศรีเทพประชาสรรค์	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
13	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ญาณีจรรยา	เจริญสุข	ดงขุยวิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
14	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ณภัทรชน	หงษ์หนึ่ง	วิทยานุกูลนารี	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
15	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เทวีภา	สีแสง	เมืองрадวิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
16	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ธนาภาพ	บุญแห่ง	เพชรพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
17	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นวนันท์	กิ่งภาพ	เมืองกลางพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
18	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เบญญา	เพ็ญประเสริฐ	เพชรพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
19	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ประทานพร	ดอภะสังข์	เพชรพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
20	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ปญญพัฒน์	เมืองหลวง	เพชรพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
21	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรรณราย	อินทรศร	ดงขุยพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
22	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พิกุลแก้ว	จันทร์กล่า	ดงขุยพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
23	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	หิมพชนก	บุญสง	ชนแดนพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
24	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พีรดา	กล้าพืด	ชนแดนพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
25	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	พีรพัฒน์	ทองย้อย	ศรีเทพประชาสรรค์	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
26	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	แพรพิชชา	ดีบุรี	ชนแดนพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
27	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ภาวดี	เมธี	เมืองกลางพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
28	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วรัญญา	อินทร์ไช	เมืองราดพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
29	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	วิภารัตนา	ก่อนศรีชะ	หล่มสักพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
30	เขตสภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สาริน	แก้วเสน	เมืองกลางพิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
31	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุทัศน์า	จันทร์โพธิ์	ดงขุยวิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
32	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุนิสา	หาญชัย	วิทยานุกูลนารี	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
33	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อมรรัตน์	แสงสุวรรณ	ศรีเทพประชาสรรค์	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
34	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อัจฉรา	ธัญญาภิรักษ์	วิทยานุกูลนารี	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
35	เขตสุขภาพ 2	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อิสริยาภรณ์	คำมะณีดิษฐ์	เมืองрадวิทยาคม	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์